

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI TỔ CHỨC TẾT TRỒNG CÂY XUÂN QUÝ MÃO 2023

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác: “*Ngày xuân là tết trồng cây / Làm cho đất nước càng ngày càng xuân*”, chiều ngày 27/1/2023, trường THCS Phúc Lợi đã tổ chức Tết trồng cây xuân Quý Mão 2023. Tham gia hoạt động có đồng chí Nguyễn Mậu Minh - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Đặng Thị Tuyết Nhung - Phó hiệu trưởng nhà trường, đại diện ban phụ huynh các lớp cùng toàn thể giáo viên, nhân viên và các em học sinh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất yêu và sống gần gũi với thiên nhiên. Ngày 28-11-1959, Người đã phát động “*Tết trồng cây*” với mong muốn: Trong 10 năm, đất nước ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp hơn, khí hậu điều hòa hơn, cây gỗ đầy đủ hơn. Điều đó sẽ góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống của nhân dân ta. Lời kêu gọi “*Tết trồng cây*” của Bác đã được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân, trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, một nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người dân Việt Nam. Tết Canh Tý năm 1960, mừng Đảng ta 30 tuổi, Bác cùng các đồng chí cán bộ tham gia trồng cây tại công viên hồ Bảy Mẫu (nay là công viên Thống Nhất). Từ đó đến nay, Tết trồng cây là một ngày hội chung của toàn Đảng, toàn dân mỗi độ xuân sang. Bởi lẽ ai cũng ý thức được rằng, trồng cây xanh sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực: Điều hòa khí hậu; ngăn chặn thiên tai; đem lại màu xanh cho quê hương, đất nước; góp phần bảo vệ môi trường...

Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp đầu xuân, trường THCS Phúc Lợi lại rộn ràng tổ chức Tết trồng cây nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ kính yêu. Trong buổi lễ phát động Tết trồng cây xuân Quý Mão 2023, đồng chí hiệu trưởng Nguyễn Mậu Minh đã nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của việc trồng cây xanh và kêu gọi toàn thể học sinh trong trường cùng chung tay trồng và chăm sóc cây xanh nhiều hơn nữa để góp phần tạo ra một môi trường sư phạm xanh, sạch, đẹp. Sau lễ phát động, tập thể cán bộ giáo viên, phụ huynh và học sinh nhà trường đã cùng nhau tham gia trồng cây xanh tại khu vực vườn trường, vệ sinh khung cảnh sư phạm, chăm sóc các công trình măng non, treo các giỏ cây và hoa dọc theo các dãy hành lang...

Thông qua phong trào Tết trồng cây, nhà trường muốn giáo dục cho các em học sinh lòng yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường và ý thức lao động tự giác. Đây thực sự là phong trào có ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Một số hình ảnh của Tết trồng cây xuân Quý Mão 2023:







